
        การประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลศรสีมเด็จ  
สมยัวสิามญั สมยัที ่1 คร ัง้ที ่1 /2565

 วนัที ่2 กนัยายน 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลศรสีมเด็จ

ลำ�ดั
บที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหน่ง ล�ยมอืชือ่ หม�ยเหตุ

1 น�งอนิทรธ์มิ�   ชม
ภทูัศน์

ส.อบต.ม.8 อนิทรธ์มิ�   ชม
ภทูัศน์

2 น�งยพุลิ   โสมติร เลข�นุก�รสภ�ฯ ยพุลิ   โสมติร
3 น�ยสงัเวยีร   ศรี

สงิห์
ส.อบต.ม.4 สงัเวยีร   ศรี

สงิห์
4 น�ยไชณรงค ์  ชมพู

ทัศน์
ส.อบต.ม.5 ไชณรงค ์  ชมพู

ทัศน์
5 น�ยไสว  คำ�มะภ� รองประธ�นสภ�ฯ ไสว  คำ�มะภ�
6 น�ยเพชรสมร   ภ�พ

เสรี
ส.อบต.ม.6 เพชรสมร   

ภ�พเสรี
7 น�ยบญุโฮม   ดอก

คำ�
ส.อบต.ม.7 บญุโฮม   ดอก

คำ�
8 น�งบญุยอด  ภจัูตตุ ประธ�นสภ�ฯ บญุยอด  ภจัูตตุ

ผูเ้ข�้รว่มประชมุ  
ลำ�ดบั
ที่

ชือ่ – สกลุ ตำ�แหน่ง ล�ยมอืชือ่ หม�ยเหตุ

1 น�ยประทปี   
บญุสงิห์

น�ยก อบต.ศรสีมเด็จ ประทปี   บญุ
สงิห์

2 น�ยเรญิ   น�สี
แสน

รองน�ยก อบต.ศรี
สมเด็จ

เรญิ   น�สแีสน

3 น�ยวชิยั  พะ
เลยีง

รองน�ยก อบต.ศรี
สมเด็จ

วชิยั  พะเลยีง

4 น�ยจอมแสน  
ขจรสตัย์

เลข�นุก�รน�ยก 
อบต.ศรสีมเด็จ

จอมแสน  ขจร
สตัย์



5 น�งลดัด�วลัย ์ 
บตุรวงั

ผอ.กองคลงั ลดัด�วลัย ์ บตุร
วงั

6 น�งสปุรยี�  แกว้
สะอ�ด

หวัหน�้สำ�นักปลดั สปุรยี�  แกว้
สะอ�ด

7 น�ยอภชิ�ต ิ 
รัตนว์เิศษ

ผอ.กองช�่ง อภชิ�ต ิ รัตน์
วเิศษ

8 น�งกนกลด�   
รัตนว์เิศษ

ผอ.กองสวสัดกิ�ร
สงัคม

กนกลด�   รัตน์
วเิศษ

9 น.ส.ตรสีว�ท  
โวห�รกล�้

ผอ.กองก�รศกึษ�ฯ ตรสีว�ท  
โวห�รกล�้

เริม่ประชมุเวล� 09.30 น.
เลข�นุก�รสภ�ฯ ทีป่ระชมุพรอ้มสม�ชกิสภ�ฯลงล�ยมอืชือ่เข�้

ประชมุครบองคป์ระชมุวนันี ้เป็นก�รประชมุสภ�
สมัยวสิ�มัญสมัยที ่1 ครัง้ที ่1 ประจำ�ปีพ.ศ. 
2565 เรยีนเชญิท�่นประธ�นสภ�ฯเปิดก�ร
ประชมุและดำ�เนนิก�รต�มระเบยีบว�ระก�ร
ประชมุทีก่ำ�หนดไว ้

น�งบญุยอด   ภจัูตต ุ    ประชมุพรอ้มขอเปิดก�รประชมุจะ
ดำ�เนนิก�รต�มระเบยีบว�ระทีก่ำ�หนดไว ้
ประธ�นสภ�ฯ

ระเบยีบวาระที ่1 เร ือ่งประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ
1.ขณะนีท้ ีห่มูบ่า้นชุมชนของเราแตล่ะ
หมูบ่า้นก็ไดร้บังบประมาณจากทางโครงการ
พระราชดำารจิากกองสาธารณสขุก็ไดม้กีาร
ปรบัปรงุพฒันาดา้นสาธารณสขุทกุหมูบ่า้น
ในหมูท่ ี ่2 ก็คงจะเป็นหมูบ่า้นสดุทา้ยทีจ่ะ
ดำาเนนิการในวนันีด้งัน ัน้ทางหมูท่ ี ่2 ก็จะมี
การตรวจสารเคมใีนเลอืดตรวจสารเคมี
พรอ้มท ัง้แจกเกลอืไอโอดนี



2.พรุง่นีก็้จะเป็นการปรบัปรงุภมูทิศันร์อบ
หมูบ่า้นดงัน ัน้ดฉินัก็คงจะไดท้ำาหนงัสอืขอ
ความอนเุคราะหร์ถกระเชา้เพือ่ตดักิง่ไมท้ ี่
กดีขวางทางถนนคะ่

ระเบยีบวาระที ่2 เร ือ่งรายงานการประชุมคร ัง้ทีแ่ลว้
ประธานสภาฯ ก็ขอเชญิทา่นเลขาไดด้ำาเนนิการ
เลขานกุารสภาฯ การประชุมสภาฯคร ัง้ทีผ่า่นมาเป็นการ

ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที ่3 คร ัง้ที ่2 วนั
ที ่22  สงิหาคม 2565 เวลา 09.30 น.ณ 
หอ้งประชุมองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลศรี
สมเด็จรายละเอยีดบนัทกึการประชุมได้
สำาเนาใหท้กุทา่นแลว้มที ัง้หมด 6 หนา้  
หนา้ที ่1 เป็นรายชือ่ผูม้าประชุมและผูเ้ขา้
รว่มประชุม  หนา้ที2่ ระเบยีบวาระที ่1 เร ือ่ง
ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ระเบยีบวาระ
ที ่2 เร ือ่งรบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที่
แลว้ทีป่ระชุมรบัรองเป็นเอกฉนัทต์อ่ดว้ย
หนา้ที ่3 เร ือ่ง พจิารณา รา่งขอ้บญัญตังิบ
ประมาณ 2565 วาระที ่2 เกีย่วกบัการแปร
ญตัตไิมม่สีมาชกิทา่นใดขอ้ยืน่คำาแปรญตัต ิ
ต ระเบยีบวาระเรือ่งอืน่ เร ือ่งบา้นพอเพยีงก็
ดำาเนนิไปแลว้ 17 หลงั  ปิดประชุมเวลา 
12.00 น.

ประธานสภาฯ สมาชกิของเรา ก็คงไดร้บัฟงัการอา่น
ระเบยีบวาระการประชุมคร ัง้ทีแ่ลว้มทีา่นใด
คดิวา่มกีารขาดตกบกพรอ่งในขอ้ใดถา้ไมม่ี
ขอทีป่ระชุมยกมอืรบัรองรายงานการประชุม

ทีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัท์
ระเบยีบวาระที ่3 เร ือ่งเสนอเพือ่ทราบ

- ไมม่ี
ระเบยีบวาระที ่4  เร ือ่งเสนอเพือ่พจิารณา
ประธานสภาฯ ในสว่นนีก็้ขอเรยีนเชญิทางทา่นเจา้หนา้ทีไ่ด ้

เสนอตอ่ทีป่ระชุม เรยีนเชญิคะ่
นางลดัดาวลัย ์บตุรวงั 4.1 การเปลีย่นแปลงรปูแบบรายการ

เมรหุมูท่ ี ่1 บา้นหลบุเปลอืยสบืเนือ่งจากวา่



คณะกรรมการกำาหนดราคากลางไดก้ำาหนด
ราคากลางเพือ่ดำาเนนิการจดัซือ้ประกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิสจ์ากแบบในขอ้บญัญตัปีิ 
2565 คณะกรรมการดำาเนนิการกำาหนด
ราคากลางไดป้ระเมนิราคาใหมย่อดมนัอยูท่ ี ่
8 แสนกวา่บาทเมือ่ราคากลางมนัเกนิในขอ้
บญัญตัขิอ้บญัญตัเิราต ัง้ไวแ้ค ่620,000 
บาทดงัน ัน้มนัไมส่ามารถทีจ่ะดำาเนนิการได ้
จดัซือ้จดัจา้งไปไดด้งัน ัน้เราตอ้งมาปรบั
เปลีย่นแบบของเมร ุหมูท่ ี ่1 ใหมโ่ดยใหอ้ยู่
ตามกรอบของแผนพฒันา 5 ปีซึง่แผน
พฒันา 5 ปีกำาหนดไว ้650,000 บาทฉะน ัน้
แลว้เราถงึไดเ้รยีกประชุมทา่นเพือ่พจิารณา
การปรบัเปลีย่นรายการแบบซึง่รายละเอยีด
ตา่งๆจะใหผู้อ้ำานวยการกองชา่งเป็นผูช้ ีแ้จง
วา่มกีารปรบัเปลีย่นอะไรบา้งสบืเนือ่งจาก
ชว่งนีม้งีบประมาณเขา้มาเพยีงพอในการ
ดำาเนนิการจดัซือ้จดัจา้งแตม่ปีญัหาในการ
จดัซือ้จดัจา้ง เนือ่งจากวา่เราประกาศไปแลว้
คร ัง้หนึง่แตไ่มม่ผีูร้บัจา้งมายืน่เราถงึมาดวูา่
เหตแุละผลมนัเกดิจากอะไรก็เลยใหค้ณะ
กรรมการไดท้ำากำาหนดราคากลางขึน้มา
ตรวจเช็คดทูนี ีเ้ม ือ่ตรวจเช็คแลว้ยอดมนัสงู
ไมส่ามารถทีจ่ะดำาเนนิการไดต้อ่ไปไดไ้มว่า่
จะดว้ยงบประมาณเหตแุละผลตา่งๆก็ขอ
เรยีนเชญิทา่นผูอ้ำานวยการกองชา่งได้
อธบิายคะ่เรยีนเชญิคะ่

นายอภชิาต ิ รตันว์เิศษ เนือ่งจากองคก์ารบรหิารสว่น
ตำาบลศรสีมเด็จไดม้กีารประกาศและให้

ลกูจา้งไดม้ายืน่เสนอเพือ่กอ่สรา้งเมรหุมูท่ ี ่1
แตป่ญัหาก็คอืราคากลางเดมิทีก่ำาหนดไว้
ของปี 2565 ประมาณการชว่งเดอืน
สงิหาคม 2564 ราคาวสัดชุว่งน ัน้มนัยงัตำา่
อยูพ่อมาดำาเนนิการในงบประมาณปี 2565 
คา่ใชจ้า่ยคา่วสัดก็ุมนัก็มรีาคาสงูและพอ



ประมาณราคากลางพอดำาเนนิการประกาศ
ผูร้บัจา้งไดซ้ือ้แบบและก็ไปถอดแบบดไูม่
สามารถดำาเนนิการไดจ้งึมกีารประชุมวนันี้
เพือ่ปรบัเปลีย่นรปู แบบรายการท ัง้แบบและ
ประมาณการก็ใหท้กุทา่นดเูอกสารทีผ่มได้
แจกใหน้ะครบัปร. 5 ก็งบประมาณ 
650,000 บาท ปร. 4 ดา้นงานโครงสรา้ง
วศิวกรรมก็จะเป็นโครงสรา้งปนูท ัง้หมดตาม
แบบท ัง้หมดก็จะมตีวัคอนกรตีทีเ่ป็นเสาก็จะ
มกีารสอบเขตเพราะวา่แบบตวัเดมิไมม่กีาร
สอบเขตโครงสรา้งคอนกรตีท ัง้หมดก็จะมี
หลงัคาเตาเผาปล ัก๊ไฟถา้ทา่นสมาชกิไดดู้
แลว้ถา้เห็นควรวา่จะมอีะไรเปลีย่นแปลงคำา
ชีแ้จงของตวันีม้ทีา่นสมาชกิทา่นใดจะ
สอบถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

นางบญุยอด  ภจูตัตุ จำานวนเงนิ 65,0000 บาทและงานเรา
จะไดต้ามทีช่า่งแจง้ใชไ่หมคะ
นายอภชิาต    รตันว์เิศษ ไดค้รบัถา้จะใหด้ำาเนนิการเสร็จ
ทกุอยา่งจำานวนเงนิอยูท่ ี ่840,000 บาท

มนัเกนิงบประมาณครบัเพราะเราต ัง้ไว ้
650,000 บาท

นางบญุยอด  ภจูตัต ุ ก็ขอใหท้า่นสมาชกิเราไดด้กูอ่น
และตรวจสอบเอกสารดกูอ่นเพราะตามที่

ผอ.กองชา่งไดอ้ธบิายใหฟ้งัก็ขาดราย
ละเอยีดหลายอยา่งเพราะตอนแรกเราต ัง้งบ
ประมาณราคาของก็ยงัไมข่ ึน้แตต่อนนีร้าคา
อะไรก็ขึน้หมดแลว้สมาชกิของเรา ถา้
พจิารณาดแูลว้ถา้เห็นสมควรก็เสนอมาไดน้ะ
คะ

นายประทปี   บญุสงิห ์ จรงิแลว้งบประมาณทีเ่ราต ัง้ไว้
ตอนแรกก็คดิวา่จะเอาใหเ้สร็จสมบรูณ์แต่

คา่วสัดมุนัราคาแพงขึน้จงึทำาใหย้อดเงนิที่
เราต ัง้ไวใ้นขอ้บญัญตัไิมพ่อก็เลยอยากจะ
ขอเรยีนใหท้า่นสมาชกิปรบัลดในแบบทีเ่รา
ออกมาแตต่อนแรกแลว้เราก็จะมาประมาณ



การใหมท่ีพ่รอ้มจะใชง้านไดแ้ตจ่ะไมม่ผีนงั
และก็ลวดลายแตพ่รอ้มใชง้านได้

นายเรญิ นาสแีสน สำาหรบัรปูโครงบนัไดบนัไดทางขึน้ 3 ทางม ี
ผนงัดา้นนอกไมม่มีนัจะมอียูข่า้งในก็จะทำา
คอืมรีางเผาศพและเตาเฝ่าศพพรอ้มใชง้าน 
ทอ่ควนัจะฉาบพรอ้มทำาสำาเร็จสำาหรบัขา้งบน
หลงัคาทำาเสร็จคอืตวัสามารถพรอ้มใชง้าน
ไดแ้ลว้เราคอ่ยมาตอ่เตมิภายหลงัครบั

นางบญุยอด ภจูตัตุ ในกรณีทีเ่ราจะเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
65,0000 บาทแตพ่อมาตอนนีร้าคาของมนั
แพงขึน้เชน่ยกตวัอยา่งวดัป่าแสงอรณุเทพ
นมิติแตก่อ่นก็ไมม่อีะไรครบก็มาตอ่เตมิภาย
หลงั เพราะในแผนเราก็ต ัง้ไวแ้ค ่650,000 
บาท

นายอภชิาต ิ รตันว์เิศษ ผมก็ไดไ้ปคยุกบัทางผูน้ำาหมูท่ ี ่1 ทา่น
ก็บอกวา่ไดเ้ทา่ไหรก็่เอาแลว้คอ่ยหางบ
ประมาณมาเพิม่เตมิอกีคร ัง้หนึง่ 

นางยพุนิ  โสมติร ไมท่ราบวา่ทา่นผอ.กองชา่งไดค้ยุกบัทา่น
เจา้อาวาสแลว้หรอืยงัหรอืวา่คยุกบัใครบา้ง
แลว้หรอืคยุกบัทางผูน้ำา

นายอภชิาต ิ รตันว์เิศษ คยุกบัทางผูใ้หญบ่า้นและก็ผูช้ว่ยครบั
สว่นทา่นเจา้อาวาสผมใหท้างผูใ้หญบ่า้นไป
คยุ

นางยพุนิ  โสมติร อยากใหท้า่นผอ. กองชา่งไดล้งไปอธบิาย
ใหท้า่นเจา้อาวาสไดเ้ขา้ใจดว้ยคะ่

นายเรญิ   นาสแีสน ก็ขออยากใหท้า่นสมาชกิไดเ้ขา้ใจวา่
โครงสรา้งภายในไดท้กุอยา่งเหลอืแคเ่ก็บ
รายละเอยีดขา้งนอกก็จะไดใ้หท้า่นผอ.กอง
ชา่งไดไ้ปชีแ้จงอธบิายใหท้า่นเจา้อาวาสได ้
เขา้ใจเกีย่วกบัรายละเอยีดตา่งๆของเมรหุมู่
ท ี ่1

 นางบญุยอด   ภจูตัตุ ดงัน ัน้สมาชกิของเราก็ไดร้บัฟงัรายละ
เอยีดจากผอ.กองชา่งก็คงจะเขา้ใจครา่วๆ
นะคะสว่นตวัดฉินัก็เขา้ใจชดัเจนเพราะเคย



บรหิารงานมาแบบนีแ้ลว้คะ่ก็ขอใหส้มาชกิ
ของเราไดพ้จิารณารว่มกนั

นายอภชิาต  รตันว์เิศษ ขอนำาเรยีนเบือ้งตน้ในงบประมาณก็
อยากใหท้างทา่นสมาชกิพจิารณาวา่เห็น
ควรจะดำาเนนิการตอ่ไปหรอืไมอ่ยา่งไร

นางบญุยอด  ภจูตัตุ  ทีป่ระชุมเราก็คงจะเขา้ใจแลว้นะคะดงัน ัน้ใน
และระเบยีบตรงนีถ้า้เราจะมกีารเปลีย่นแปลง
ก็จะมกีารโอนงบประมาณใชไ่หมคะ 

นางลดัดาวลัย ์บตุรวงั หลงัจากปรบัเปลีย่นเสร็จเราก็จะโอนงบ
ประมาณแลว้ก็จะเขา้สูก่ระบวนการจดัซือ้จดั
จา้งหาผูร้บัจา้งตอ่ไปซึง่การหาผูร้บัจา้งก็จะ
ใชเ้วลาอยูป่ระมาณ 10 กวา่วนัในชว่งนีก็้
ตอ้งทำาไปตามขอ้บญัญตักิอ่น

นางบญุยอด   ภจูตัตุในการทีเ่ราจะโอนงบประมาณไปงบ
ประมาณก็คอื 650,000 บาท ก็จะเป็นการ
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสด์งัน ัน้ถา้หากวา่
สมาชกิทกุทา่นไดร้บัฟงัทางทา่นผูอ้ำานวย
การกองคลงัอธบิายเขา้ใจแลว้ดฉินัจะถาม
สมาชกิในทีป่ระชุมวา่ในการทีเ่ราจะมกีาร
เปลีย่นแปลงหรอืโอนงบประมาณตรงนีด้งั
น ัน้ถา้หากวา่ ทกุทา่นไดร้บัทราบแลว้ถา้ทา่น
สมาชกิเห็นดว้ยกบัทางทีท่า่นผอ.กองชา่ง
หรอืผูบ้รหิารไดอ้ธบิายแลว้ดฉินัก็จะขอใหท้ี่
ประชุมของเราไดย้กมอืวา่เห็นดว้ยหรอืไมจ่ะ
ไดม้มีตริบัรองเป็นเอกฉนัท์

ทีป่ระชุม รบัรองเป็นเอกฉนัทใ์หม้กีารเปลีย่นแปลง
หรอืโอนงบประมาณในตรงนีค้ะ่จำานวน 8 
เสยีง

นางลดัดาวลัย ์ บตุรวงั สำาหรบัการโอนงบประมาณในปี 2565
หลงัจากนีเ้ราไดอ้นมุตัเิปลีย่นแปลงแลว้นะ
คะก็จะขอโอนงบประมาณเพิม่ข ึน้เพือ่จะ
ดำาเนนิการตามแบบของเราเราขอโอนงบ
ประมาณเพิม่ข ึน้อยู ่30,000 บาทซึง่การ
โอนงบประมาณในคราวนีเ้ราจะโอนรถจาก
เงนิเดอืนอืน่ๆของทา่นปลดัคอืเงนิคา่
ตอบแทนของทา่นปลดัมาเพิม่กอ่สรา้งเมรุ



เป็นยอดกอ่สรา้งเมรทุ ัง้ส ิน้ 650,000 บาท
ซึง่การโอนคร ัง้นีต้ามระเบยีบการโอนงบ
ประมาณขอ้ 27 การโอนงบประมาณราย
จา่ยในงบลงทนุโดยการโอนเพิม่หรอืโอนรถ
ทีท่ำาใหล้กัษณะคณุภาพปรมิาณ เปลีย่นหรอื
ต ัง้จา่ยรายการใหมเ่ราตอ้งขออนมุตัสิภาดงั
น ัน้ในการประชุมคร ัง้นีจ้งึขอมตใินทีป่ระชุม
ในการโอนรถจากเงนิอืน่ๆของทา่นปลดั 
30,000 บาทมาเพิม่กอ่สรา้งเมร ุ30,000 
บาทยอดรวมท ัง้ส ิน้ของงบประมาณ 
650,000 บาทขอนำาเรยีนทา่นประธานได้
ขอมตทิีป่ระชุมคะ่

นางบญุยอด ภจูตัตุ เรยีนถามคะ่ต ัง้แตค่ราวกอ่นทีท่างสภาของ
เราไดอ้นมุตัเิงนิเดอืนของปลดัทีย่งัไมม่ปีลดั
มาทำาหนา้ทีเ่ราโอนไปในคร ัง้น ัน้ไมท่ราบวา่
ได ้กีเ่ดอืนแลว้คะ

นางลดัดาวลัย ์บตุรวงั เราโอนไปประมาณ 200,000 บาทคะ่
ทีเ่รานำาไปซือ้โตะ๊เกา้อีต้วันีเ้ป็นเงนิเดอืนคะ่
แตต่วัเงนินีเ้ป็นเงนิคา่ตอบแทนเป็นเงนิอืน่ๆ

นางบญุยอด ภจูตัตุ สมาชกิก็คงจะเขา้ใจนะคะสว่นไหนไมเ่ขา้ใจ
เราก็ตอ้งถามเจา้หนา้ทีส่มาชกิเราเขา้ใจแลว้
จะโอนงบประมาณจากสว่นอืน่ตามทีเ่ราเคย
อา่นเจอในขอ้บญัญตัอิ ืน่ๆทีผ่อกองคลงัทา่น
แจง้วา่ขอโอนมาเป็นเงนิ 30,000 บาทมา
ใสต่วั 620,000 บาทใหม้าเป็น 650,000 
บาทถา้ทา่นสมาชกิเราถา้หาก วา่ทา่นเห็น
ดว้ยในการโอนเงนิอืน่จากสำานกัปลดัขอให้
สมาชกิของเรายกมอืดว้ยคะ่เพือ่อนมุตัดิว้ย

ทีป่ระชุม เห็นดว้ยเป็นเอกฉนัท์
ระเบยีบวาระที ่5  เร ือ่งอืน่ๆ
ประธานสภาฯ สมาชกิทา่นใดมขีอ้ทีจ่ะถามก็ขอเรยีนเชญิ

คะ่
นายประทปี  บญุสงิห ์ ตามทีผ่มไปประชุมมาก็คอืเร ือ่งความ

ปลอดภยัทางถนนก็อยากใหท้า่นชว่ย
ประชาสมัพนัธก์ารใสห่มวกกนัน็อคท ัง้คนขบั



คนซอ้นและเรือ่งของการเรีย่ไรมนัก็จะมี
กำาหนดไวค้อื 1 ตอ้งมใีบอนญุาตใหเ้จา้
หนา้ทีใ่นพืน้ทีไ่ดร้บัรอง 2 ตอ้งอาย ุ16 ปีบร ิ
บรูณ์ขึน้ไป 3 ถา้เขา้ไปในหนว่ยงานราชการ
จะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากหวัหนา้หนว่ยงาน
กอ่น 4 หา้มไปตามสถานทีส่ว่นบคุคลเชน่
บา้นอาคารรา้นคา้ 5 หา้ม ในทีส่าธารณะ
การเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัพีน่อ้ง
ประชาชนทกุพืน้ที ่เกีย่วกบัการลงทะเบยีน
บตัรสวสัดกิารแหง่รฐัซึง่จะเร ิม่วนัที ่5 
กนัยายนถงึ 19 ตลุาคม 2565 โดยทีร่บัลง
ทะเบยีนทีท่ำาการอำาเภอสมเด็จ ธนาคาร
ออมสนิ ธนาคารกรงุไทย ธนาคารธ.ก.ส 
สว่นการประกาศผลพจิารณาก็ประมาณ
เดอืนมกราคม 2565 ผูผ้า่นการพจิารณา
แลว้ก็ใหร้อการยนืยนัตวัตนนา่จะเดอืน
มกราคมสว่นวธิกีารลงทะเบยีนตำาบลศรี
สมเด็จผูร้บัลงทะเบยีนก็คอืธนาคารออมสนิที่
วา่การอำาเภอสมเด็จวธิกีารลงทะเบยีนเขาจะ
มแีบบฟอรม์มาให ้นา่จะอยูท่ ีบ่า้นกำานนัหรอื
ผูใ้หญบ่า้นแตล่ะหมูบ่า้น ขอ้บญัญตัขิองเรา
ก็คงจะผา่นเรยีบรอ้ยแลว้เหลอืแคอ่นมุตัจิาก
นายอำาเภอถา้ผา่นแลว้กจิกรรมแรกทีจ่ะทำา
คอืกจิกรรมกฬีาตา้นยาเสพตดิก็คดิวา่นา่จะ
กอ่นปีใหม ่

นางบญุยอด  ภจูตัตุ คอืทีเ่ราต ัง้งบประมาณไฟฟ้าคอืปีนีเ้ราก็มี
การขยายเขตไฟฟ้าก็มหีมู ่5 หมู ่2 เร ือ่ง
ถนนตามซอยทีไ่มม่สีายพาดดบัหมู ่2 ก็จะมี
อยูป่ระมาณ 3 จดุหมูอ่ ืน่ก็คงจะมแีตย่งัไมถ่งึ
ตรงนีเ้มือ่เราต ัง้งบประมาณไวแ้ลว้ชา่ง
สามารถดำาเนนิการไดไ้หมคะถา้งบประมาณ
ปี 2566 ผา่นแลว้สายพาดดบัพรอ้มกบัตดิ
ต ัง้ไฟสอ่งสวา่ง

นายอภชิาต  รตันว์เิศษ ขอนำาเรยีนนะครบัเรือ่งงบประมาณคอื
วสัดไุฟฟ้าสว่นสายฟาดดบัตอ้งถามไฟฟ้า



กอ่นวา่เขา จะใหด้ำาเนนิการหรอืไมเ่บือ้งตน้
เร ือ่งพลงังานแสงอาทติยเ์รานา่จะใชต้รงนี้
แตก็่ตอ้งดงูบประมาณทีจ่ะเขา้มาก็ตอ้งดวูา่
งบประมาณจะเพยีงพอหรอืไมเ่พยีงพอกอ่น
จะดำาเนนิการตอ้งเช็คอกีทหีนึง่กอ่นครบั

นางบญุยอด  ภจูตัตุ เพราะวา่มนัเป็นความจำาเป็นของพีน่อ้ง
ประชาชนถา้ถนนมดืสญัจร

ลำาบาก ถา้พลงังานแสงอาทติยจ์ะใชไ้ดน้าน
หรอืเปลา่คะ

นายอภชิาต  รตันว์เิศษ ตรงนีเ้ขารบัประกนั 5 ปีครบั
นางบญุยอด  ภจูตัตุ ถา้พลงังานแสงอาทติยท์นเราก็อยาก
ใหท้า่นไดไ้ปตดิต ัง้ถา้งบประมาณไม่ เพยีงพอก็
อยากใหท้า่นโอนเพราะวา่มนัเป็นความจำาเป็นจรงิๆสว่นไฟฟ้า

ทีต่อ่จากเสาไฟฟ้าโดยตรงก็อยากใหท้า่นได้
ชว่ยประสานทางผูใ้หญบ่า้นใหอ้อกบา้นเลข
ทีเ่พือ่จะไดไ้ฟฟ้าใชเ้หมอืนกบัหมู ่5 ที่
โครงการผา่นแลว้ก็ขอเรยีนเชญิทา่นไชย
ณรงคไ์ดช้ี ้แจงวา่ไดม้ากีเ่สน้

นายไชยณรงค ์ ชมพทูศัน์ ซึง่หมู ่5 ผมไดด้ำาเนนิโครงการ
มาต ัง้แตผ่มไดม้าเป็นสมาชกิอบตหมูท่ ี ่5

จนวนันีบ้า้นคำากงุผา่นมา 3 เสน้แลว้ครบั
ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทางผูน้ำาชว่ยกนั
ถา้เรา เกง่ขนาดไหนถา้ไมม่ผีูน้ำาชว่ยก็ไม่
สามารถทีจ่ะดำาเนนิการได้

นางยพุนิ  สโสมติร สำาหรบัปญัหาของหมูท่ ี ่1 คอืบา้นเลขที่
มแีตเ่ขาใหไ้ปแบง่แยกโฉนดให้

เป็นทีส่าธารณะแตเ่จา้ตวัไมย่อมแบง่และ
ใครจะเป็นคนออกคา่รงัวดัใหเ้ขาปญัหาของ
หมู ่1 คอืเขาไมย่อมแบง่แยกทีด่นิ 

นางอนิทมิา  ชมพทูศัน์ หมู ่8 ก็คอืผูใ้หญบ่า้นไมค่อ่ยให้
ความรว่มมอืคะ่
นางบญุยอด  ภจูตัตุ ก็ขอฝากทมีงานใหช้ว่ยกนันะคะ
นายสงัเวยีร  ศรสีงิห ์  ของหมู ่4 เหลอืแตห่นงัสอืยนิยอม
ครบั



นายเพรชสมร  ภาพเสรี  ตามขอ้บญัญตัปีิงบประ
มาณพ.ศ. 2565 เดมิมโีครงการตอ่เตมิสขุศาลา

บา้นหนองอดีมุงบประมาณ 40,000 บาท
ไดร้บัแจง้จากทางอบต.วา่ไมส่ามารถดำาเนนิ
การไดเ้นือ่งจากคา่วสัดอุปุกรณ์มนัเพิม่ข ึน้ก็
มกีารประชุมปรกึษาหารอืกนัเพือ่
เปลีย่นแปลง แนวคดิเพือ่ใหส้นองตอ่ความ
ตอ้งการของชุมชนไดม้กีารนำาเสนอ
โครงการเป็นโครงการตอ่เตมิศาลาพกัญาติ
ทีโ่คกสาธารณะเป็นโครงการใหมจ่งึขอนำา
เรยีนตอ่ทีป่ระชุม งบประมาณใหมก็่คงอยูใ่น
ระดบัเดมิคอื 40,000 บาทนีเ้ป็นมตขิอง
ชุมชนขอนำาเรยีนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 2 
เร ือ่งของไฟฟ้าชุมชนบา้นหนองอดีมุไดไ้ป
ฝากประชากรไวก้บัหมูท่ ี ่7 หมูท่ ี ่3 หมูท่ ี ่4 
เนือ่งจากสภาพของชุมชนเราเป็นชุมชนที่
ตดิกบัเขตชุมชนอืน่เป็นการอำานวยความ
สะดวกใหก้บัเพือ่นสมาชกิทีอ่ยูใ่นชุมชนดงั
กลา่วไดท้ำาความเขา้ใจกบัพีน่อ้งประชาชน
ใหแ้จง้ยา้ยมาอยูก่บัชุมชนดงักลา่วเพือ่จะ
ไดเ้ป็นไปตามกรอบของเงือ่นไขของการ
ไฟฟ้าดำาเนนิการไปแลว้เสร็จบางสว่นแตบ่าง
สว่นก็ยงัมปีญัหาอยูค่รบั

นางบญุยอด  ภจูตัตุ ในกรณีของหมู ่6 ทีจ่ะไปกอ่สรา้งสขุศาลาที่
ประชุมเปลีย่นแปลงจะใหท้ำาศาลาพกัญาตก็ิ
ขอฝากเจา้หนา้ทีด่ว้ยคะ่

นายประทปี  บญุสงิห์ ขออนญุาตชีแ้จงนะครบัสขุศาลาก็มี
การพดูคยุกบัผูร้บัเหมาถา้พอทำาไดก็้ขอให้
ชว่ยหนอ่ยถา้ผูท้ำางานทำาใหไ้ดถ้า้เรายงั
ทำาไดจ้ะทำาอยูไ่หมครบั

นายเพชรสมร  ภาพเสรี ขอนำาเรยีนวา่ทางหมู ่6 เราไดม้มีตทิ ี่
ประชุมของชุมชนออกมาแลว้วา่จะ
เปลีย่นแปลง 

นายอภชิาต   รตันว์เิศษ ขอนำาเรยีนอยา่งนีน้ะครบัในเรือ่งตวั
เดมิเป็นโครงการตอ่เตมิสขุศาลางบ



ประมาณ 40,000 บาทคอืงบประมาณมนั
นอ้ยกวา่ราคากลางปจัจบุนัและไดม้กีารปรบั
เปลีย่นตอ่เตมิเป็นศาลาพกัญาตผิมกบัทา่น
รองก็ไดล้งไปตรวจสอบไดล้งไปดพูืน้ทีก่บั
ทางผูน้ำาก็นา่จะเป็นไปไดผ้มตอ้งรา่งแบบขึน้
มาใหมแ่ละประมาณการใหมก็่ไมรู่ว้า่จะได้
มากนอ้ยแคไ่หนถา้มคีวามประสงคท์ีจ่ะทำา
ผมก็จะไดร้า่งขึน้มาใหมแ่ตใ่นเรือ่งงบ
ประมาณโอนหรอืเปลีย่นแปลงขึน้มาใหมก็่
เชญิทา่นปลดัไดช้ีแ้จงครบั

นางลดัดาวลัย ์บตุรวงั ก็ขอสอบถามโครงการเลยนะคะทา่นได้
ตรวจสอบไหมวา่โครงการทีท่า่นจะเพิม่เตมิ
อยูใ่นแผนพฒันา 5 ปีในปี 2565 ตอ้งนำา
เรยีนสอบถามทา่นกอ่นแลว้หมูท่ ีเ่หลอืมี
ปญัหาหรอืไมค่ะถา้มปีญัหาก็อยากทำาคราว
เดยีวกนัถา้อยูใ่นแผนแลว้เราก็ตอ้งขอเปิด
ประชุมกบัทา่นนายอำาเภออกีคร ัง้หนึง่ซึง่
ตอ้งใชเ้วลาอยูห่น ึง่อาทติย ์ อาทติยต์อ่มาก็
จะเรยีกประชุมทา่นอาทติยต์อ่มาก็จะดำาเนนิ
การเขา้สูก่ระบวนการจดัซือ้จดัจา้งมนัก็อยู่
ในหว้ง 30 กนัยายน ทา่นตอ้งเขา้ใจระยะ
เวลาถา้มใีนแผนอาทติยห์นา้เราก็จะทำาเร ือ่ง
ขอเปิดประชุมตอ่ทา่นนายอำาเภอบางคร ัง้ก็
ใชเ้วลาและการลงพืน้ทีข่องทา่นส. อบตก็
อยากใหท้า่นไดน้ำาหนงัสอื นำาหนงัสอืแผน
เกีย่วกบัปีน ัน้ไปดว้ยเพือ่จะไดอ้ธบิายใหก้บั
ประชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัทราบวา่มนัมใีนแผน
หรอืไมม่แีตถ่า้ไมม่ใีนแผนมนัตอ้งใชเ้วลาใน
การปรบัเปลีย่นแผนและเป็นอะไรทีย่าก

นางบญุยอด  ภจูตัตุ ในปี 2565 เหลอืหมูบ่า้นไหนยงัไมไ่ดท้ำาก็
ขอฝากทา่นผูบ้รหิาร ผอ.กองชา่งไดเ้ช็ค
โครงการแตล่ะหมูว่า่เหลอือะไรทำา อะไรไม่
ทำาแลว้ถา้มงีบประมาณทา่นก็สามารถดำาเนนิ
การไดอ้ยูแ่ลว้ถา้หมูไ่หนเหลอืเราก็อยากให้
ทา่นไมอ่ยากใหต้กเป็นเงนิสะสม 



นางลดัดาวลัย ์ บตุรวงั ขอนำาเรยีนประเด็นทีท่า่นประธานได้
พดูขึน้ถา้งบประมาณมางานทกุอยา่งถงึจะ
ดำาเนนิการไดแ้ตถ่า้งบประมาณไมม่เีราก็
ตอ้งมาดวูา่งานไหนเรง่ดว่นไมเ่รง่ดว่นทกุ
โครงการถา้ไมม่เีงนิมนัก็ตอ้งตกเป็นเงนิ
สะสมเป็นทกุปีอยูแ่ลว้ทีเ่งนิจะเขา้ปลาย
กนัยายนเราเลยไมส่ามารถดำาเนนิการได้
แตล่ะโครงการเราก็ไดป้ระสานผูร้บัจา้งไว้
แลว้แตไ่มท่ราบวา่หมูท่ ี ่6 ถงึไดม้า
เปลีย่นแปลงหรอืวา่ประชาชนตอ้งการ
เปลีย่นแปลง

นายเพชรสมร  ภาพเสรี  คอืทางผมเขา้ใจแตม่นัเป็นความ
ตอ้งการของประชาชนครบั 

ลดัดาวลัย ์บตุรวงั ตกลงมใีนแผนหรอืไมม่ถีา้มใีนแผนก็
สามารถดำาเนนิการไดท้ีเ่หลอืเราก็จะดำาเนนิ
การใหอ้าทติยห์นา้จะเรยีกผูร้บัจา้งมาคยุกบั
เราสำาหรบัโครงการทีเ่หลอืเราจะเอาตามขอ้
บญัญตัแิลว้นะคะ

นายประทปี   บญุสงิห์ เร ือ่งตอ่เตมิก็คยุกบัผูท้ำางานใหแ้ลว้ก็
ตกลงกนัแลว้เขาก็พรอ้มทีจ่ะทำาใหเ้ราแลว้
สว่นโครงการอืน่ๆผูร้บัเหมาก็โอเคแลว้อกี
เร ือ่งนะครบัเรือ่งไฟฟ้าภาพสายพาดดบัเราก็
หาแนวคดิอยูว่า่เราจะใชแ้บบพลงังานแสง
อาทติยเ์ราจะไมต่อ้งมสีายพาดดบัและเรือ่ง
ขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนเห็นไดร้บัอนมุตั ิ
หลายเชน่แลว้ถา้เสน้ไหนยงัไมไ่ดก็้ขอให้
ดำาเนนิการ

นางบญุยอด  ภจูตัตุ เร ือ่งไฟฟ้าสอ่งสวา่งถา้ไดพ้ลงังานแสง
อาทติยก็์ดจีะไดเ้ขา้ไปถงึทกุจดุ

นายเรญิ  นาสแีสน สำาหรบัเร ือ่งไฟผมอยากใหท้า่น สมาชกิได้
สำารวจดวูา่จดุไหนไมส่วา่งเผือ่วา่เรามงีบ
ประมาณจะไดจ้ดัสรรลงไปและอกีเรือ่งการ
ตดัไมอ้ยากใหท้า่นขึน้มาเขยีนหนงัสอืให้
ดว้ยการทำาหนงัสอืจะเป็นหลกัฐานแนบและ
การตดักิง่ไมท้ ีอ่ยูใ่กลส้ายไฟก็ขอใหด้ดูว้ย



วา่อยูใ่กลส้ายไฟฟ้าแรงสงูหรอืไมก็่ขอความ
รว่มมอืจากทา่นดว้ยนะครบั

นางบญุยอด  ภจูตัตุ ไมท่ราบวา่ทา่นสมาชกิทา่นใดมอีะไรเพิม่
เตมิอกีหรอืไมถ่า้ไมม่ขีอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
     

 ลงชือ่    ยพุลิ   โสมติร   ผูจ้ดบนัทกึการ
ประชุม
        (นางยพุลิ   โสมติร)  

                                       เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิาร
สว่นตำาบลศรสีมเด็จ

 

ลงชือ่  บญุยอด    ภจูตัต ุ  ผูต้รวจบนัทกึการ
ประชุม
      (นางบญุยอด   ภจูตัต ุ)  

       ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลศรี
สมเด็จ


